

Số: 113 /PVHTT-QLTT

Văn Bàn, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Về việc Công nhận Câu lạc bộ thể thao
cơ sở và Hướng dẫn cơ sở kinh doanh
trong lĩnh vực thể thao.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở làm việc trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Phòng Văn hóa và Thông tin gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở làm việc trên địa bàn huyện Văn Bàn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong huyện Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL ngày 25/9/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập câu lạc bộ Thể dục thể thao và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực Thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Câu lạc bộ Thể thao cơ sở được thành lập theo Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập các câu lạc bộ Thể dục thể thao cơ sở nếu có nhu cầu và gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi đặt địa điểm hoạt động của câu lạc bộ xem xét quyết định công nhận.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gửi đến để thẩm định, quyết định công nhận và quản lý hoạt động theo đúng thẩm quyền quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Riêng các thôn, bản, tổ dân phố, các tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quản lý nhà nước, nếu có nhu cầu thành lập câu lạc bộ thể thao cơ sở, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hướng dẫn thôn, bản, tổ dân phố, các tổ chức hoàn thiện thủ tục hồ sơ như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định, quyết định công nhận, quản lý hoạt động.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hướng dẫn cá nhân, gia đình, tổ chức có nhu cầu kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thể thao theo tinh thần Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lưu ý, trên địa bàn một số cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực hoạt động thể thao tự đặt tên là câu lạc bộ trong lĩnh vực thể thao trái với quy định tại Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát, chấn chỉnh trên địa bàn nếu có.

Nhận được Công văn này đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quan tâm triển khai.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



Đỗ Minh Khai